

Số: /BC- UBND

Đức Hợp, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin xã Đức Hợp

Thực hiện Kết luận của Đoàn kiểm tra ngày 04/05/2024 về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024;

Thực hiện Công văn số 488/UBND-PVHTT ngày 08/5/2024 V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;

Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp báo cáo cụ thể như sau:

Ngay sau buổi kiểm tra về việc bảo vệ, bí mật nhà nước của đoàn công tác huyện Kim Động ngày 04/5/2024, UBND xã đã họp ngay ngày 06/5/2024 chỉ đạo yêu cầu cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm, khắc phục một số tồn tại hạn chế nêu trong buổi kiểm tra về bí mật nhà nước ngày 04/5/2024:

UBND xã đã ban hành Quyết định số 04/QĐ - UBND ngày 12/01/2023 Quy chế an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin mạng tại UBND xã

Ban hành Quyết định số 41/QĐ - UBND ngày 27/3/2023 thành lập ban biên tập Trang thông tin Điện tử. Quy chế hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử

UBND xã đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Bố trí 01 máy tính không kết nối Internet để soạn thảo Văn bản có chứa nội dung mật, Các bộ phận có văn bản chứa nội dung mật chủ động sử dụng tuyệt đối không chuyển văn bản có nội dung mật trên môi trường mạng;

Đã cài đặt phần mềm diệt Virut (*BKAV Pro*) cho 100% máy tính của cán bộ, công chức xã.

Cài đặt mật khẩu cho tất cả các máy tính tại bộ phận 1 của máy tính tại UBND xã.

Thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản các phần mềm chuyên ngành, phần mềm dùng chung (*Phần mềm quản lý văn bản, Thư công vụ, phần mềm Một của điện tử, Trang thông tin điện tử....*)

Khi sửa chữa máy tính có phân công cán bộ giám sát cho đến khi việc sửa chữa đã hoàn tất.

Cài đặt đầy đủ các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn, gỡ bỏ các phần mềm không sử dụng.

Không cài đặt, sử dụng phần mềm hỗ trợ từ xa Teamviewer.

Đôn đốc cán bộ, công chức sử dụng thư công vụ đã được cấp (không sử dụng thư điện tử cá nhân)

Tắt máy tính khi không sử dụng ngắt nguồn điện trước khi ra về.

Trên đây là báo cáo việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. UBND xã Đức Hợp trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, VH XH.^(K)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hằng